

ผลิตภัณฑ์เงินฝาก “โครงการเงินออมลูกรัก” 😊

เป็นผลิตภัณฑ์เงินฝาก เพื่อสนับสนุนการออมเงินของสถาบันครอบครัว ให้มีการเสริมสร้างความรัก ความผูกพัน และความมั่นคงในอนาคต ซึ่งเป็นการออมเงินให้กับบุตร เป็นหนึ่งในกิจกรรมหลาย ๆ อย่างที่บิดามารดาผู้เป็นเสาหลักของครอบครัว ธนาคารจึงริเริ่ม “โครงการเงินออมลูกรัก” เพื่อสร้างหลักประกันให้กับครอบครัวและเป็นแบบอย่างพฤติกรรมที่ดีในการออม

โครงการเงินออมลูกรัก	
กลุ่มเป้าหมาย	1. บุคคลธรรมดาที่ต้องการฝากเงินเพื่อผู้เยาว์ที่มีอายุตั้งแต่แรกเกิด - 15 ปี ณ วันเปิดบัญชี 2. ผู้เยาว์ที่มีอายุตั้งแต่ 7 - 15 ปี ณ วันเปิดบัญชีและสามารถลงลายมือชื่อตนเองได้
ระยะเวลารับฝาก	ระยะเวลา 5 ปี นับตั้งแต่วันที่เปิดบัญชี
ลักษณะโครงการ	1. เงินฝากประเภทเงินฝากออมทรัพย์ 2. เปิดบัญชีเงินฝาก ครั้งแรก 1,000 บาท ฝากติดต่อกันทุกเดือน เดือนละ 1,000 บาท หรือฝากล่วงหน้าได้ไม่เกิน 12 เดือน 3. ขาดฝากได้ไม่เกิน ปีละ 2 ครั้ง สำหรับเดือนที่ขาดฝากให้ฝากเพิ่มในเดือนถัดไป 4. ได้รับเงินขวัญถุงเป็นรายปี 5. มีสิทธิ์ลุ้นรับทุนการศึกษาทุกปี
อัตราดอกเบี้ย	ร้อยละ 1.50 ต่อปี
การจ่ายเงินขวัญถุง	ฝากครบ 1 ปี ได้รับเงินขวัญถุง 500 บาท ฝากครบ 2 ปี ได้รับเงินขวัญถุง 600 บาท ฝากครบ 3 ปี ได้รับเงินขวัญถุง 700 บาท ฝากครบ 4 ปี ได้รับเงินขวัญถุง 800 บาท ฝากครบ 5 ปี ได้รับเงินขวัญถุง 1,000 บาท รวมเงินขวัญถุง ฝากต่อเนื่องครบ 5 ปี 3,600 บาท
การถอน/ปิดบัญชี	สามารถถอนเงินฝากบางส่วนหรือทั้งหมดได้ แต่ผู้ฝากต้องคืนเงินขวัญถุงที่ได้รับทั้งหมดให้ธนาคาร และ ถูกตัดออกจากโครงการ
จุดเด่น	1. ได้รับผลตอบแทนสูง ทั้งดอกเบี้ย เงินขวัญถุง และทุนการศึกษา 2. ผู้ฝากสามารถเปิดบัญชีได้มากกว่า 1 บัญชี 3. เลือกรูปแบบการฝากได้ โดยจะฝากติดต่อกันทุกเดือน หรือจะฝากล่วงหน้าได้ 4. ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมการโอนเงินระหว่างบัญชีภายในสาขาเดียวกันด้วยระบบอัตโนมัติ
อื่นๆ	1. บัญชีที่มีสิทธิ์รับทุนการศึกษา ต้องเป็นบัญชีเงินฝากที่เปิดก่อนวันที่ 1 กรกฎาคม และมีระยะเวลาการฝากไม่น้อยกว่า 6 เดือน ฝากต่อเนื่องถึงวันที่ 31 ธันวาคม เพื่อคัดเลือกผู้ได้รับทุนการศึกษาทุกวันที่ 14 กุมภาพันธ์ ของทุกปี และสาขาจะแจ้งให้ผู้ได้รับทุนการศึกษารับภายใน 7 วันทำการ นับจากวันคัดเลือก 2. กรณีผู้ฝากเสียชีวิต ธนาคารจะไม่เรียกคืนเงินขวัญถุง หรือทุนการศึกษาที่ได้รับ

	<p>3. การโอนเงินขวัญถุง จะโอนเข้าบัญชีเงินฝากทุกปีตรงตามวันที่ฝาก (แบบวันชนวัน) เมื่อได้รับเงินขวัญถุงงวดสุดท้าย ผู้ฝากสามารถปิดบัญชีได้</p> <p>4. อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก หลังครบกำหนดโครงการ จะได้รับเป็นอัตราดอกเบี้ยเงินฝากเท่ากับเงินฝากออมทรัพย์</p> <p>5. กรณีลูกค้าต้องการฝากเงินต่อในโครงการ ให้เปิดบัญชีใหม่</p>
--	---